

(สำเนา)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

.....

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุทัย พลสีทา	ประธานสภาอบต.	อุทัย พลสีทา	
๒	นายกุศล กุนารี	รองประธานสภาอบต.	กุศล กุนารี	
๓	นางเดช กมฺุทชาติ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๒	เดช กมฺุทชาติ	
๔	นางบุญส่ง บุญพา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓	บุญส่ง บุญพา	
๕	นายสมชาย ใจแน่น	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	สมชาย ใจแน่น	
๖	นางลุนนี ทำชอบ	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	ลุนนี ทำชอบ	
๗	นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	เลขานุการสภา	วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา	

ผู้ขาดประชุม

-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนโชติ จันทะพันธ์	นายก อบต.	ธนโชติ จันทะพันธ์	
๒	นายแพงศรี ลุนพันธ์	รองนายก อบต.	แพงศรี ลุนพันธ์	
๓	นายคมชัย สิงห์ทอง	เลขานุการนายกอบต.บุง	คมชัย สิงห์ทอง	

ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่๑)เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องพิจารณาการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)หรือรูปแบบของปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาฯ	กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่๒)เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอย่างเป็นทางการ
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เสนอเพื่อทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ เรื่องพิจารณาการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)หรือรูปแบบของปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.)
ประธานสภาฯ	เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุง ชี้แจงรายละเอียดการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)หรือรูปแบบของปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง
นายก อบต.บุง	- ขออนุญาตมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุง ชี้แจงรายละเอียดการจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)หรือรูปแบบของปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.)เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง
ปลัด อบต.บุง	- ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่การจัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)หรือรูปแบบของปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.)โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสืออำเภอเมืองอำนาจเจริญที่ อจ ๐๑๑๘/๑๐๖๘ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ “โคกหนองโก” เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ ตำบลบุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์”โคกหนองโก” และได้มีการจัดทำประชาคมราษฎรในพื้นที่ที่มีการบุกรุก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชาคมทั้งสิ้น ๑๔๓ คน ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ดำเนินการตาม

โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อ
ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ทั้งนี้กรมที่ดินได้เคยทำการสำรวจข้อมูลราษฎรผู้
อาศัย/ทำกิน ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ “โคกหนองโก” เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๙
มีจำนวน ๓๘๐ ราย ซึ่งข้อมูลครอบครองที่ดินที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเป็น
ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการตามโครงการฯ โดยแนวทางการดำเนินการจัดที่ดิน
ตามนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนในที่ดินสาธารณะประโยชน์ ผู้ครอบครอง(บุกรุก)
ต้องยอมรับว่าที่ดินที่ครอบครองอยู่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ และต้องยอมรับการ
ดำเนินการตามนโยบาย แก้ไขปัญหาความยากจน อีกทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงจึงได้สำรวจความต้องการของประชาชนในที่ดิน
สาธารณะ”โคกหนองโก” โดย ขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านอ่างใหญ่
และหมู่ที่ ๓ บ้านบุง ให้สำรวจจำนวนประชาชนที่ยังคงอาศัย/ทำกิน ในที่ดินสาธารณะ
”โคกหนองโก”และความต้องการจะให้ทางราชการจัดที่ดินตามนโยบาย
คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ(คทช.)หรือรูปแบบของปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) ผลสรุปดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านอ่างใหญ่

๑. ในการประชาคมหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้ต้องการตามนโยบายของรัฐ
ให้จัดทำ ส.ป.ก. จำนวน ๗๕ คน เห็นควรจัดให้เข้า ๑ คน
(รายละเอียดตามเอกสารสำเนาประชาคม)
๒. แบบสำรวจข้อมูลฯที่ส่งกลับมามีผู้ลงลายมือชื่อ ๔๒ คน(จากแบบ
สำรวจฯทั้งหมด ๑๗๐ ราย)และผู้ลงลายมือชื่อทั้ง ๔๒ รายเห็นชอบ
กับโครงการและต้องการให้จัดสรรเน ส.ป.ก. (รายละเอียดตามแบบ
สำรวจที่แนบ)

หมู่ที่ ๓ บ้านบุง

๑. ในการประชาคมหมู่บ้านมีมติเห็นชอบให้ต้องการตามนโยบายของรัฐ
ให้จัดทำ ส.ป.ก. (รายละเอียดตามเอกสารสำเนาประชาคม)
๒. แบบสำรวจข้อมูลฯที่ส่งกลับมามีผู้ลงลายมือชื่อ ๑๑๔ คน(จากแบบ
สำรวจฯ ทั้งหมด ๒๑๐ราย)และผู้ลงลายมือชื่อทั้ง ๑๑๔ รายเห็นชอบ
กับโครงการและต้องการให้จัดสรรเน ส.ป.ก. (รายละเอียดตามแบบ
สำรวจที่แนบ)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
จัดที่ดินตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในที่สาธารณประโยชน์
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่สาธารณประโยชน์”โคกหนองโก” ได้นำ
เรื่องเข้าประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการขอใช้ที่ดินตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในที่
สาธารณประโยชน์ เพื่อ ดำเนินโครงการฯ ต่อไป ตามรายละเอียดที่ได้
แนบให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว และ ขออนุญาตนำเรียนเพื่อให้
เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับขอใช้ที่ดินของประชาชนใน การใช้ที่ดินในพื้นที่รัฐ
เพื่อได้ขอความเห็นชอบจากสภา คทช. หมายถึง โครงการจัดที่ดิน ทำกิน
เพื่อให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สืบเนื่องจากว่าเรื่องของปัญหาที่ดินของ
รัฐทุก ประเภท มีราษฎรถือครองทำกินอยู่ในเขตนั้นๆ เกือบทั้งหมด จึงมอง
เป็นว่ามีการบุกรุกรัฐบ้างหรือบางท่านอาจจะมองว่ารัฐอาจจะบุกรุกบ้าง
โครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ต่อมาได้มีการประกาศเป็นพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จะ
เป็นการ อธิบายสั้นๆ กล่าวคือ เป็นมอบสิทธิถือครองที่ดิน คือการอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินของรัฐโดยชอบ ด้วยกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติรับรอง โครงการที่ดินของรัฐนั้น แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น
ที่ดินป่าไม้ ที่ดิน ส.ป.ก. ที่ดิน น.ส.ล. ที่ดิน น.ค. ที่ดิน นิคมสร้างตนเอง
ประเภทของรัฐ เป็นต้น ทุกกฎหมายมีระเบียบข้อกฎหมายว่าอนุญาตให้
บุคคลเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ ได้

ประธานสภา	- มีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่
ที่ประชุม	- ไม่มี
ประธานสภา	เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมพิจารณาการขอใช้พื้นที่การจัดที่ดิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)หรือรูปแบบของ ปฏิรูปที่ดิน(ส. ป.ก.)
มติที่ประชุม	ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้พื้นที่การ จัดที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)หรือรูปแบบของ ปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่น
ประธาน	ท่านใดมีเรื่องอื่นเสนอบ้าง

นายกุศล กุณาริ รองประธานสภาฯ ขออนุญาตถามผู้บริหารเรื่องเดิมที่เคยขอให้จัดซื้อไม้ค้ำ เนื่องจากตัวเดิมชำรุด และขอให้ติดตั้งไฟโซลาเซลล์ในหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๐ จุด ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว และชาวบ้านหมู่ ๔ มีการร้องเรียนเรื่องการปล่อยน้ำเสียออกมาที่ถนนได้ ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร

นายก อบต. ชี้แจงว่ากำลังดำเนินการจัดซื้อ ในส่วนเรื่องร้องเรียนก็ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับคณะกรรมการแล้วจะดำเนินการแก้ไขโดยจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินบริเวณดังกล่าว และจะเป็นกรณีศึกษาให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เห็นประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน

นายคมชัย สิงห์ทอง เลขานุการนายกอบต. แจ้งเรื่องมีคนฉีดยาฆ่าหญ้าอยู่บริเวณหลังวัดเขาเตี้ยไก่อ๊ เกรงว่าเมื่อมีฝนตกสารเคมีจะไหลลงอ่างน้ำพุธรรมชาติ

นายก อบต. จะดำเนินการไปตรวจสอบ

นายกุศล กุณาริ รองประธานสภาฯ ขอเสนอเรื่องการดำเนินงานโครงการต่างๆของหมู่บ้านก่อนดำเนินการขอให้เจ้าหน้าที่อบต. แจ้ง ส.อบต. หมู่ที่นั้นๆได้ทราบเพื่อจะได้มีส่วนได้เข้าไปดูแลด้วย

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุมครับ

ประธานสภาฯ กล่าวปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) วัลย์ลัดดา ชัยปัญญา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลย์ลัดดา ชัยปัญญา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

(ลงชื่อ) บุญส่ง บุญพา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางบุญส่ง บุญพา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) สมชาย ใจแน่น ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมชาย ใจแน่น)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) เดช กมฺุทชาติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเดช กมฺุทชาติ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) อุทัย พลสีทา ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอุทัย พลสีทา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุง

